

สรุปรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ (รอบการย้ายวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖)
(สามสายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ภายในจังหวัด)

ตำแหน่งนายแพทย์					
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ส่วนราชการต้นทาง	ส่วนราชการปลายทาง	หมายเหตุ
๑	นางสาวณิชชา กุศลมโนมัย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กง.ผู้ป่วยนอก รพ.นครพิงค์	กง.การแพทย์ รพ.เชียงใหม่	รพ.นครพิงค์ ออกคำสั่ง
๒	นายวิวัฒน์ ลีลาปิยวัฒน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กง.ศัลยกรรม รพ.ฝาง	กง.ศัลยกรรม รพ.สันทราย	รพ.ฝาง ออกคำสั่ง
๓	นายอานภาพ พรหมเผ่า	นายแพทย์ชำนาญการ	กง.ศัลยกรรม รพ.ฝาง	กง.การแพทย์ รพ.สันป่าตอง	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๔	น.ส.ณัฐชา วิบูลรังสรรค์	นายแพทย์ชำนาญการ	กง.วิสัญญี รพ.จอมทอง	กง.วิสัญญี รพ.สันทราย	รพ.จอมทอง ออกคำสั่ง
๕	น.ส.นิศารัตน์ ศิรินาม	นายแพทย์ชำนาญการ	กง.ผู้ป่วยนอก รพ.นครพิงค์ (ปฏิบัติราชการที่รพ.เชียงใหม่)	กง.การแพทย์ รพ.หางดง	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๖	น.ส.อิสริย์ พรมโนนครี	นายแพทย์ชำนาญการ	กง.การแพทย์ รพ.เชียงใหม่	กง.การแพทย์ รพ.สันป่าตอง	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๗	น.ส.ธวัลรัตน์ อุ้นจิตติ	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กง.การแพทย์ รพ.ดอยสะเก็ด (ปฏิบัติราชการที่รพ.ดอยเต่า)	กง.การแพทย์ รพ.แม่ออน	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๘	นายปฏิภาณ หน่อพุมิ	นายแพทย์ชำนาญการ	กง.การแพทย์ รพ.ดอยสะเก็ด (ปฏิบัติราชการที่รพ.ไชยปราการ)	กง.การแพทย์ รพ.สารภี	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๙	นายณัฐพล ชัยชนะพูนผล	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กง.การแพทย์ รพ.อมก๋อย	กง.ผู้ป่วยนอก รพ.จอมทอง	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๑๐	นายณภัทร ไวทยกุล	นายแพทย์ชำนาญการ	กง.การแพทย์ รพ.ฮอด	กง.การแพทย์ รพ.สารภี	สสจ.ชม ออกคำสั่ง

ตำแหน่งทันตแพทย์					
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ส่วนราชการต้นทาง	ส่วนราชการปลายทาง	หมายเหตุ
๑๑	น.ส.กัลยา คู่เจริญถาวร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กก.ทันตกรรม รพ.ฝาง	กก.ทันตกรรม รพ.แม่เมาะ	รพ.ฝาง ออกคำสั่ง
๑๒	น.ส.ทัศนีย์ สุวรรณโชติ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กก.ทันตกรรม รพ.ฝาง	กก.ทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่	รพ.ฝาง ออกคำสั่ง
๑๓	น.ส.ประพิน วินิธานันท์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กก.ทันตกรรม รพ.อมก๋อย	กก.ทันตกรรม รพ.ฮอด	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๑๔	นายเอกพงศ์ เกยงค์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กก.ทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่	กก.ทันตกรรม รพ.อมก๋อย	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
ตำแหน่งเภสัชกร					
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ส่วนราชการต้นทาง	ส่วนราชการปลายทาง	หมายเหตุ
๑๕	นางนิลรัตน์ชา ชมภูนุช	เภสัชกรชำนาญการ	กก.เภสัชกรรม รพ.นครพิงค์	กก.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เชียงใหม่	รพ.นครพิงค์ ออกคำสั่ง
๑๖	น.ส.ขมาวีร์ ดอนปัน	เภสัชกรชำนาญการ	กก.เภสัชกรรม รพ.จอมทอง	กก.เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.หางดง	รพ.จอมทอง ออกคำสั่ง
๑๗	นายวราพงษ์ เหมือนศิริ	เภสัชกรชำนาญการ	กก.เภสัชกรรม รพ.จอมทอง	กก.เภสัชกรรม รพ.สันทราย	รพ.จอมทอง ออกคำสั่ง
๑๘	น.ส.ขวัญดาว ประไพพันธ์	เภสัชกรชำนาญการ	กก.เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.เขียงดาว	กก.เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ดอยสะเก็ด	สสจ.ชม ออกคำสั่ง
๑๙	น.ส.ขวัญชนก อินทจักร์	เภสัชกรปฏิบัติการ	กก.เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.แม่เมาะ	กก.เภสัชกรรม รพ.สันทราย	สสจ.ชม ออกคำสั่ง

หมายเหตุ : ข้าราชการที่มีรายชื่อตามบัญชี ต้องได้รับคำสั่งจากจังหวัดก่อน จึงจะสามารถไปปฏิบัติราชการส่วนราชการใหม่ได้

ข้าราชการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ropicการย้าย ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สามารถยื่นความประสงค์ได้ใหม่ ในรอบการย้าย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสสจ.จะดำเนินการแจ้งเวียนให้ยื่นได้ประมาณวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ค่ะ